

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรนวัตกรรม: แผนเกษตรอินทรีย์ฉบับที่๒
๒. ยกระดับมาตรฐานเกษตร
๓. เออีซีไฮเวย์: เส้นทางสินค้าเกษตรอาเซียน
๔. กว่า๓พันชุมชนร่วมโครงการตำบลละล้าน
๕. บริหารการเงินการคลังเป็นเลิศ
๖. ก้าวทันเออีซี : ดิวเข้มพร้อมประเมินมาตรฐานข้าว
เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันรับเออีซี
๗. เกษตรกรเลี้ยงกุ้งไวยรัฐช้กศีกเข้าบ้าน ไฟเขียวนำเข้ากุ้งอิเหนา
ทำกุ้งไทยสด
๘. ดึงแผนประมงล้างใบเหลืองอียู
๙. สรุปบัญชีขาดทุนฟุ้ง อคส.ชี้ข้าวเสื่อมเพิ่ม
๑๐. เชื้อป็นี่ส่งออกข้าวแตะ๑๐ล้านตัน พาณิชยเร่งเครื่องระบายสต็อกรัฐ
๑๑. จีเร่งระบายข้าวสต็อกรัฐ ๒๖รายประมูล๔.๖แสนตัน
๑๒. เกาะข้าวเกษตร

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
เดลินิวส์

เกษตร นวัตกรรม

แผนเกษตรอินทรีย์ฉบับที่ 2

นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การ



แปลงผักบนพื้นที่สูง



ผักอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ



พริกหวาน



ผักปลอดสารพิษ

บริโภค การค้า และการบริการ เกษตรอินทรีย์ เข้มที่ยอมรับในระดับสากลนั้น จะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ รวมทั้งให้มาตรฐานและระบบการรับรอง สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 จะส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 3 ชนิด ประกอบด้วย ผักกาดหวาน ถั่วแขก และมะเขือเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และโครงการพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตแบบธรรมชาติ โดยผลิตเห็ดพื้นบ้านและผักพื้นบ้านเพื่อสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการเสริมสร้างองค์

ความรู้เกษตรอินทรีย์ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาประมงอินทรีย์ โดยอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์แก่เกษตรกร สนับสนุนฟาร์มสาธิตสัตว์น้ำอินทรีย์ และเตรียมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยกรมประมง โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีกรอบด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรโดยราษฎรชาวบ้าน โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ และโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป โดยการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดสากล รวมทั้งโครงการถ่ายทอดปฏิกิริยาอินทรีย์สู่ชุมชน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการตลาด สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ โดยผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง การสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ โครงการตลาดสินค้าเกษตรกร ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าเกษตรแปรรูป โครงการสนับสนุนการปลูกผักอินทรีย์ เน้นการปรับปรุงคุณภาพผักอินทรีย์ในมูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับจังหวัด เพื่อให้มีการจัดการแบบบูรณาการด้านข้อมูล องค์กรความรู้ การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด โดยมีโครงการบูรณาการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาเกษตรและอาหารอินทรีย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่าย

ทั้งนี้จะมีโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2564 ต่อไป.

ยกระดับมาตรฐานเกษตร

การค้าเสรีอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยในแง่ที่จะถูกสินค้าเกษตรราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งตลาด ดังนั้นจึงต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้านลบ

ในส่วนของภาครัฐ นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจะเร่งพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากล เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างความแตกต่างจากสินค้านำเข้าในอนาคต

ทั้งนี้ ได้จัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเกษตรหลายชนิดได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น ทุเรียน กล้วย ไข่ไก่ และนม

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต และดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับภาค

เอกชนดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับบริษัทการบินไทย เพื่อนำผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ฝรั่ง กล้วย และทุเรียน มาบริการลูกค้าบนเครื่องบิน ตลอดจนยังมีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดเสรีที่จะเกิดขึ้น

สำหรับสินค้าเกษตรนำเข้สำคัญได้แก่ กากและเศษเหลือใช้ทำอาหารสัตว์ ปลาและผลิตภัณฑ์ผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น



เส้นทางสินค้าเกษตรอาเซียน

ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในสิ้นปีนี้ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้านต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายเส้นทางขนส่งทางถนนที่จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรระหว่างประเทศอาเซียน นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือเท่านั้น

นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ข้อมูลที่น่าสนใจคือ สศก.ได้ศึกษาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย

1.เส้นทางอาร์ 3 เอ จาก อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ถึงนครคุนหมิง ประเทศจีน หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงใหม่-ห้วยทราย) ช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือเหมือนในอดีต ช่วยร่นระยะเวลาส่งผลดีต่อความสดของสินค้าเกษตร หลักๆ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กส้วยหอม กส้วยไซ้

2.เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ จากด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ข้ามด่านชายแดนมอคโบ สู่ท่าเรือเมืองจุงเตา ประเทศเวียดนาม ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าผักและผลไม้มันสำปะหลัง อาหารทะเล สินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้เบ็ดเตล็ด

3.เส้นทางอาร์ 9 เชื่อมต่อจาก จ.มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และลาวบาว ผ่านเมืองวินห์และฮานอย ประเทศเวียดนาม เข้าสู่ เมืองผิงเสียงและนครกว่างโจว ประเทศจีน สินค้าเกษตรที่ส่งออกคือ ยางพารา น้ำตาล ผักและผลไม้ และยังเป็นช่องทางสำคัญในการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปเวียดนามตอนกลาง

4.เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าทางบกระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม ความน่าสนใจอยู่ที่เกาะกง และเมืองพระสีหนุ ที่มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยอย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษพระสีหนุ ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนโรงงานแปรรูปสินค้าประมงที่มีศักยภาพ

กว่า '3 พันชุมชน' ร่วมโครงการตำบลละล้าน

วาง 4 กิจกรรมชุมชน
จัดการด้านการเกษตร

โครงการตำบลละล้านแก้ปัญหาภัยแล้ง พบมีชุมชนเกษตรกว่า 3 พันตำบล ร่วมขับเคลื่อน 6.596 โครงการ ใช้งบเกือบ 3 พันล้าน ช่วยจ้างงานกว่า 8 แสนราย เร่งขยายผลต่อยอดแนวคิดสู่ฟาร์มชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร รับมือวิกฤติภัยแล้ง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตั้งแต่เดือนก.พ.-ก.ย. 2558 เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบคต.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ปรากฏว่า ได้รับความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยมีชุมชนเกษตรเข้าร่วมโครงการ 6.596 โครงการ ในพื้นที่ 3,043 ตำบล ใช้งบประมาณรวม 2,992 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างแรงงาน 871,849 ราย

สำหรับกิจกรรมที่ชุมชนเกษตรดำเนินการภายใต้โครงการฯ มีด้วยกัน 4 กิจกรรม 1. การจัดการแหล่งน้ำ 3,328 โครงการ สามารถบริหารจัดการน้ำรองรับพื้นที่การเกษตรได้กว่า 7.08 ล้านไร่ 2. การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 636 โครงการ ทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 493 ศูนย์ และช่วยสร้างมูลค่าจากการจำหน่ายผลผลิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท 3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2,371 โครงการ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพได้กว่า 567,770 ตัน มีการสร้างและปรับปรุงลานตากผลผลิตเกษตร เช่น ข้าวและมันสำปะหลัง รองรับผลผลิตได้ประมาณ 1.90 ล้านตัน/ฤดูกาลผลิต และ 4. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ รองรับการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกว่า 8 แสนไร่ คาดจะมีการขยายผลต่อยอดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

ทั้งในระยะกลางและระยะยาวได้

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างรายได้ฯ ในภาพรวม พบว่า ชุมชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพอใจมาก ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความปรองดอง ความสามัคคี และมีเงินหมุนเวียนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้ถึง 2,048 ล้านบาทหรือ 84% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2,442 ล้านบาท และเกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน สามารถเป็นต้นแบบของการบริหารโครงการสำคัญในระดับชุมชนได้

"กรมส่งเสริมการเกษตรได้เลือกโครงการของชุมชนเกษตร 32 โครงการ ที่อยู่ภายใต้โครงการสร้างรายได้ฯ มาเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของศบคต. รวมทั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรในการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ขณะนี้มีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง และลดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมืองใหญ่ได้"

ในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวคิดนำหลักการของโครงการสร้างรายได้ไปขยายผลต่อยอดสู่การสร้างฟาร์มชุมชนเป้าหมายนำร่องอำเภอละ 1 ฟาร์มในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ในช่วงที่ไม่สามารถทำการผลิตในภาวะปกติของครัวเรือน ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้งด้วย

ทั้งนี้ ฟาร์มชุมชนมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 1. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรของชุมชน 2. การผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง 3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ 4. การฝึกอาชีพการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร คาดว่าจะทำให้เกิดแหล่งสำรองอาหารของชุมชน เกิดแหล่งฝึกอาชีพและสร้างรายได้ของเกษตรกรและเกิดทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินกิจกรรมฟาร์มชุมชน

บริหารการเงินการคลังเป็นเลิศ

7



ข้าราชการ

สายสะพาน

พิธีมอบรางวัลจัดไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้น
พฤษภาคม 9 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับ
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพ
ส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกและประเมิน
ส่วนราชการใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี
มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นการประเมินตามขั้นตอน
การบริหารด้านการเงินการคลัง ครั้งนี้มีส่วน
ราชการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน 34
รางวัล จากจำนวน 223 หน่วยงาน ดังนี้

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ
เงินการคลัง ประเภทดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ประเภทดี ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทชมเชย ได้แก่
1.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 3.กรม
หม่อนไหม 4.กรมอนามัย 5.กองทัพอากาศ
6.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
7.กรมควบคุมโรค

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประเภทดีเด่น ได้แก่ 1.สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 2.กรมการปกครอง และ 3.กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย
ประเภทดีเลิศ ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประเภทดีเด่น ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ประเภทดี ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชี
ภาครัฐ ประเภทดีเด่น ได้แก่ 1.กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 2.กรมหม่อนไหม 3.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 4.สำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน 5.สำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง และ 6.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทดี ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจ
สอบภายในภาครัฐ ประเภทดีเลิศ ได้แก่
1.กองทัพบก และ 2.กองทัพอากาศ ประเภท
ดีเด่น ได้แก่ 1.กองบัญชาการกองทัพไทย และ
2.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทดีเลิศ ได้แก่
1.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. สำนัก
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ 3.สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ประเภทดีเด่น ได้แก่ 1.สำนัก
งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.กรมการ
ข้าว 3.กรมควบคุมโรค และ 4.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทดี ได้แก่ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน

ตีวเข้มพร้อมประเมินมาตรฐานข้าว เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันรับเออีซี



14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการฝึกอบรมและตรวจประเมินแปลงมาตรฐานข้าวอินทรีย์กาฬสินธุ์ (KS) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์สากล (IFOAM) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติตรวจรับรองแปลงและแก้ไขข้อบกพร่อง (ภาคสนาม) โดยมี นายสำนึก กายาผล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ และ นายสุรพจน์ รัชชพิริ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ส่วนผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ร่วมโครงการข้าวอินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านนายสุรพจน์เปิดเผยว่า การฝึก

อบรมและตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์กาฬสินธุ์ (KS) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์สากล (IFOAM) ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตรวจรับรองแปลงและแก้ไขข้อบกพร่อง (ภาคสนาม) เป็นการต่อเนื่องมาจากการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Niche Market) และ (Mass Market) มีเกษตรกรเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์สากล 804 ราย และผ่านมาตรฐานการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล 54 ราย ผ่านมาตรฐานการรับรองในระยะปรับเปลี่ยน 204 ราย ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนและเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีความประสงค์ที่จะยื่นขอการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์กาฬสินธุ์ (KS) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์สากล (IFOAM)

รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวไว้ จากการที่

รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งการสร้างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางเกษตรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกและยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอาหารของประเทศไทย ประกอบกับความนิยมของตลาดและผู้บริโภคที่มีแนวโน้มบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้รูปแบบการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไปจากการมุ่งให้ได้ผลผลิตสูงเพียงอย่างเดียวเป็นเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปิดประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลายปี 2558 โดยให้กระบวนการผลิตกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการส่งเสริมให้มีการผลิตตาม

ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แต่ไม่กระบวนการและขั้นตอนการผลิตนั้นยังมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ถึงแม้จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ยังคงพบการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลิตและสภาพแวดล้อม เช่น ดินและน้ำ และเมื่อผลผลิตออกมาได้รับการรับรองแล้วไม่สามารถตอบเจตนาในเรื่องราคาในเรื่องตลาดได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถขายผลผลิตในการแปรรูปเป็นข้าวสารได้ เพราะการรับรองเป็นการรับรองเกษตรกรและข้าวเปลือกอินทรีย์ ดังนั้นการที่มีผู้ประกอบการที่มีกำลังความสามารถในการรับรองมาตรฐานโรงสีการรับรองมาตรฐานการแปรรูปก็จะทำให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายมากขึ้นและถูกต้องตามกฎหมาย.

เกษตรกรเลี้ยงกุ้งไวยรัฐชกศึกเข้าบ้าน ไฟเขียวนำเข้ากุ้งอิเหนาทำกุ้งไทยสด

นายสมชาย ฤกษ์โกลี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างกังวลใจในกรณีที่กรมประมงอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากเกาะ Seram ประเทศอินโดนีเซียได้จนถึงกลางปี 2559 ด้วยเกรงว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบาดของโรค การแย่งชิงตลาดส่งผลกระทบต่อราคากุ้งให้ตกต่ำลง

“การนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องของปัญหาด้านการระบาดเนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งในอินโดนีเซียเองก็มีโรคระบาดในกุ้งมานาน 4-5 ปีแล้ว ขณะที่ประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรคนี้แม้ว่ากรมประมงจะยืนยันว่ามีระบบการตรวจเชื้อโรคอย่างเข้มงวดก็ตามแต่เกษตรกรยังไม่มั่นใจ หากเจอโรคระบาดตัวใหม่จะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤติโรคอีเอ็มเอสและเริ่มมีผลผลิตกุ้งออกมาดีขึ้นตามลำดับ”

นอกจากนี้ การนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศทำให้ปริมาณกุ้งในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเชิงจิตวิทยาทำให้ราคากุ้งขาวในตลาดตกต่ำลงจนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถอยู่ได้ จึงขอฝากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลปัญหานี้ต่ออย่างจริงจัง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเป็นช่วงที่สำคัญมากที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก.

ถึงแผนประมงล้างใบเหลืองอียู

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “วิกฤตใบเหลืองอียู ผลกระทบต่อประมงไทย” เพื่อศึกษาปัญหาการประมงของไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้ใบเหลืองของสหภาพยุโรป รวมทั้งศึกษามาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาประมง มีผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ กล่าวถึงความจำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยการยับยั้งและจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU (ไอยูยู) ของสหภาพยุโรปหรืออียู ว่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 ปีถัดมาอียูก็เริ่มเดือนประเทศไทยเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญ ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปเดือนทางการไทยอีกครั้ง ถึงโอกาสที่ไทยจะถูกจัดในกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรปผู้ไม่ให้ความร่วมมือ จนวันที่ 21 เม.ย. 2558 อียูจึงขึ้นบัญชีประเทศไทย และให้เวลาแก้ปัญหาเป็นเวลา 6 เดือนจนถึงเดือน ต.ค.2558 ซึ่งหลังจากไทยได้รับใบเตือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย” หรือ สปมผ. เพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยการออกมาตรการและกฎต่างๆ ก่อให้เกิดทั้งกระแสสนับสนุนและต่อต้านจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

ศ.ดร.เผด็จศักดิ์กล่าวอีกว่า จากการทำงานของคณะทำงานเรื่องวิกฤตใบเหลืองอียู ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกโดย สปมผ. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนต้นน้ำของภาคประมงของประเทศและยังขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ขณะที่สปมผ. ม.44 เป็นมาตรการต่างๆ ที่เกิดในภาวะไม่ปกติ จึงน่ากังวลว่ามีความยั่งยืนและเหมาะสมหรือไม่ ความพยายามออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อมุ่งปลดใบเหลืองภายใน 6 เดือน และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นอาจจะแก้ปัญหาได้เพียงผิวเผินเท่านั้น หากภาครัฐยังละเลยมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็อาจไม่ก่อผลประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างแท้จริง

ขณะที่พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สปมผ. กล่าวว่า สปมผ.มีหน้าที่ตอบโจทยที่อียูกำหนด จึงต้องพยายามทำทุกรูปแบบรวมถึงมาตรการที่เข้มข้นรวมถึงการใช้ ม.44 เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจจริง มาตรการต่างๆ จึงอาจขัดใจชาวประมงบ้าง ซึ่งบางเรื่องทางสปมผ.เองก็ไม่อยากทำ แต่ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและสื่อต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ด้านดร.วิชาญ สิริชัยเอกวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมประมงทะเล เผยว่ารัฐบาลกำลังออกพระราชกำหนดประมงฉบับใหม่แทนที่พ.ร.บ.ประมงเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนตอบสนองต่อข้อบังคับของอียู แต่การดำเนินการแบบเจียบๆ โดยนักกฎหมายที่ไม่รู้เรื่องประมง และนักการประมงที่ไม่รู้กฎหมาย ทำให้ชาวประมงจริงๆ ถูกกันออกไปไม่รู้เรื่อง ดังนั้นแม้จะเห็นด้วยกับการเร่งแก้ไขปัญหาก็ได้สปมผ. แต่ต้องทำแบบมีความรู้และดูบริบทของประเทศประกอบด้วย

สรุปบัญชีขาดทุนพุ่ง อศส.ชี้ข้าวเสื่อมเพิ่ม

พาณิชย์ประมวลรอบล่าสุด
4.45แสนตัน คาดขาดทุน
6,230ล้านบาท

อศส.ส่งสรุปสต็อกข้าว 10.5 ล้านตันให้คลัง
ปิดบัญชีงวดวันที่ 30 ก.ย.58 ชี้รัฐบาลขาดทุน
เพิ่มจากการปิดบัญชีรอบที่แล้ว เหตุข้าวเสื่อม
มากขึ้น ประเมินรัฐบาลประยุทธ์ขายข้าวขาดทุน
6.9 หมื่นล้าน

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธาน
คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า(บอรรถอศส.)
เปิดเผยว่า ได้ส่งข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ
10.5 ล้านตัน ที่อยู่ในคลังของอศส.ให้กับ
กระทรวงการคลัง โดยวันนี้(30 ก.ย.) กระทรวง
การคลังจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ
ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เพื่อปิดบัญชี
โครงการรับจำนำข้าวงวดวันที่ 30 ก.ย. 2558

โดยคาดว่าผลการขาดทุนจะสูงกว่า
การปิดบัญชีงวดที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้าวเสีย
ข้าวเสื่อม และข้าวกองล้มในโกดังเพิ่มขึ้น ทำให้
การระบายข้าวขายได้ต่ำกว่าราคาต้นทุนมาก

ก่อนหน้านี้เมื่อคณะกรรมการปิดบัญชีข้าว
กระทรวงการคลังสรุปตัวเลขขาดทุน โครงการ
จำนำข้าวรัฐบาลยังลักษณะ 4 โครงการที่ 5.3
แสนล้านบาท

นางจินตนา กล่าวว่าการพิจารณาทุจริตข้าวสูง
ในส่วนของความผิดของขั้นตอนกระจายข้าวถุง
นั้น ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ซึ่งขณะนี้
ทางป.ป.ช.กำลังสอบพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขณะที่การมอบนโยบายให้อศส.ของ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ ได้กำชับให้อศส.
เร่งดำเนินการสะสางงานเก่าๆ ที่ยังค้างคา
และคดีต่างๆที่ต้องดำเนินการสอบสวนมาก จึง
จำเป็นต้องรีบแก้ไขงานเก่าให้เสร็จสิ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศกล่าวว่า ตามที่คณะทำงานดำเนินการ
ระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ได้ออกประกาศ
ประมวลขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 7/2558
ปริมาณ 4.45 แสนตัน แบ่งเป็นข้าว 3 ชนิด ได้แก่

ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลาย
ข้าวเอวันเล็ค ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง
26 ราย แต่ยื่นซองเสนอราคา 25 ราย และจากการ
เปิดซองเสนอราคาพบว่ามีเพียง 12 ราย ที่เสนอ
ราคาสูงสุดใน 37 คลัง หรือครบทั้งปริมาณที่เปิด
ประมูล 4.45 แสนตัน มูลค่า 4,574 ล้านบาท

ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาต่ำมาสุดชนิด
เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 3.33 แสนตัน คิดเป็น
75% รองลงมาปลายข้าวขาวเอวันเล็ค 6.33 หมื่น
ตัน คิดเป็นสัดส่วน 14% และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 ปริมาณ 4.88 หมื่นตัน คิดเป็น 11% ราคาที่
มีการเสนอซื้อนั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณตันละ
1 หมื่นบาท โดยในวันที่ 2 ต.ค. จะมีการประชุม
คณะทำงานเพื่อพิจารณาว่าราคาที่เสนอซื้อสูงสุด
ทั้ง 12 รายผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ(ฟลอร์ แวลู) ที่
กรมกำหนดไว้แต่ไม่ได้ประกาศออกมาหรือไม่
ก่อนเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติขายต่อไป

"ส่วนการประมวลครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับ
พิจารณาของนบข. ไม่สามารถบอกได้ว่า จะชะลอ
การระบายหรือไม่เพราะต้องพิจารณาในหลายๆ
ปัจจัย เช่น ผลผลิตข้าวในประเทศ ผลผลิต
ข้าวคู่แข่ง ภาวะความต้องการของตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
นบข.ว่า จะพิจารณาระบายหรือไม่"
นางดวงพร กล่าว

ทั้งนี้หน่วยงานจัดซื้อข้าวรัฐบาลอินโดนีเซีย
(บลูล็อค) เตรียมจะเปิดประมูลนำเข้าข้าว
ปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5%
ข้าวขาว 10% และ ข้าวข้าว 25% เป็นต้น ซึ่ง
ขณะนี้กรมอู่ระหว่างเจรจาจะสนใจนำเข้าข้าว
จากไทยหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบผู้ส่งออกข้าว
ที่ส่งออกในราคาต่ำกว่าตลาดนั้น กรมอู่ระหว่าง
การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เนื่องจากมี
รายละเอียดการขายจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า
หากมีการอนุมัติขายข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ
4.45 แสนตันในรอบนี้ทั้งหมด คาดว่ารัฐบาลจะ
ขาดทุนตันละ 1.4 หมื่นบาท คิดจากราคาต้นทุน
ข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าว 2.4 หมื่นบาท
และขายได้เฉลี่ยตันละ 1 หมื่นบาท หรือขาดทุน
ประมาณ 6,230 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการ
อนุมัติขายข้าวไปแล้ว 10 ครั้ง ปริมาณข้าว 4.55
ล้านตัน ขาดทุน 6.92 หมื่นล้านบาท

เชื่อบปีนี้ส่งออกข้าวแตะ 10 ล้านตัน พาณิชย์เร่งเครื่องระบายนสตีอกรรัฐ

● พาณิชย์เร่งส่งออกข้าว มั่นใจดันสู่เป้าหมาย 10 ล้านตัน ในปีนี้ ไชร์ยอดส่งออกได้แล้ว 6.9 ล้านตัน เดินหน้าระบายนสตีอกรก่อนข้าวใหม่ออก “อภิรตี” เตรียมลงพื้นที่ด่านสะเดาสางอุปปรรคส่งออก หนุนยอดค้าชายแดน

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยยังคงเป็นไปตามเป้าหมายล่าสุดไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.9 ล้านตัน ทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวในปี 2558 นี้ น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ปริมาณ 10 ล้านตัน โดยจะเร่งขยายการส่งออกในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ ซึ่งเตรียมจะลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวกับจีนเพิ่มอีก 1 ล้านตัน ตามที่ได้เจรจากันไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้น ได้ระบายแล้วปริมาณ 4.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5.1 หมื่นล้านบาท ทั้งส่งไปยังต่างประเทศและการขายข้าวแบบจีทูจี

“จะพยายามเร่งระบายข้าวสต็อกรัฐบาลให้เร็วที่สุดก่อนที่ข้าวใหม่จะออกมา และล่าสุด

ได้เข้าร่วมประมูลขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ด้วย รวมทั้งเร็ว ๆ นี้เตรียมจะระบายข้าวเสื่อมในโกดังที่ตรวจสอบแล้ว โดยแนวทางระบายข้าว จะยกเลิกกำหนดราคาขั้นต่ำ เพื่อให้การระบายข้าวมีความคล่องตัวมากขึ้น” นางอภิรตี กล่าว

นอกจากเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแล้ว ยังมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดน และประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง มหาตไทย คมนาคม และกระทรวงเกษตรฯ พบว่าการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ความสะดวกมากขึ้น และเตรียมจะลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันที่ด่านสะเดา จ.สงขลา ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ซึ่งบางปัญหาอาจแก้ไขได้ในระยะสั้น เช่น การจัดตั้งคิวดี ฟรีโซน การเพิ่มจุดในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขยายระยะเวลาเปิดด่าน เป็นต้น เพื่อผลักดันการค้าชายแดนสู่เป้าหมาย 1.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 นี้

จีเร่งระบาย'ข้าว'สต็อกรัฐ 26รายประมูล4.6แสนตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เรื่องข้าวที่ต้องเร่งระบาย แต่การระบายต้องเปิดเผยระหว่างการมอบนโยบายแก่กรมการค้าต่างประเทศ ว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีเพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน ในปีนี้ หลังจากที่ส่งออกไปแล้ว 6.9 ล้านตัน เบื้องต้นจะเน้นการระบายรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีและการขยายตลาดเก่า ๆ ของไทย เช่น ตลาดอิหร่าน เป็นต้น พร้อมทั้งลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมูลข้าวด้วย ในปีนี้

“นโยบายสำคัญที่มอบให้กรมฯเข้าไปดูแลทบทวนเรื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ เช่น ข้าวและมันสำปะหลัง โดยเฉพาะ

เรื่องข้าวที่ต้องเร่งระบาย แต่การระบายต้องเปิดเผยระหว่างการมอบนโยบายแก่กรมการค้าต่างประเทศ ว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีเพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน ในปีนี้ หลังจากที่ส่งออกไปแล้ว 6.9 ล้านตัน เบื้องต้นจะเน้นการระบายรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีและการขยายตลาดเก่า ๆ ของไทย เช่น ตลาดอิหร่าน เป็นต้น พร้อมทั้งลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมูลข้าวด้วย ในปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า วันที่ 28 ก.ย. กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 7 ปริมาณ 462,931 ตัน ได้ยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยผู้สนใจเข้ายื่นตรวจสอบคุณสมบัติเพียงแค่ 26 ราย น้อยกว่าการเปิดประมูลครั้งที่ 6 ที่มีผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติถึง 33 ราย โดยจะประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 29 ก.ย.นี้.



22 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ **เจอนรินทร์** รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน 30 กันยายน พ.ศ. 2558.....○ ที่บริเวณป่า การประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายและผล การปฏิบัติงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คันน้ำ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 12 ค.ดงกลาง กระบี่ โดยมี นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัด อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นายวิดิ แก้วสลบสี กระบี่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด จังหวัดกระบี่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 83 พรรษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม.....○ มหาราชินี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า นางสาวชนัญญา หิรัญสุทธิ หัวหน้าสำนักงาน สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม ควบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร พรรยา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สหกรณ์ บนเนื้อที่ 14 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 2,800 ต้น ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งจัดโดย อาทิ ต้นมะค่า ต้นไผ่ ประดู่ สะเดา และต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตามนโยบาย พะยูง โดยมีปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ ของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนิน ทุ่งเสลี่ยม นายกเทศบาลตำบลดงกลาง กำนัน ธุรกิจ โดยให้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนช่วยกัน ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในบทบาทหน้าที่ผู้ผลิต ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้.....○ นายโสภาส กลั่น แปรรูป และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อ บุษย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย ให้ประชาชนในชุมชนได้รับโอกาสสินค้าในราคา นายปริญญา เห่งสมบัติ และ นายพิเชษฐ์ ุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี เป็นประธานและร่วม ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น งานแสดงมุกตาคาใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียน อ.เมือง งบประมาณปี 2558 บุคลากรของกรมส่งเสริม อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยการศิลป์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันก่อน.....○ จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน.....○ นายวีระชาติ “กิด กางไทย”